

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Thực hiện Kế hoạch số 305-KH/HU, ngày 30/9/2024 của Huyện ủy Tam Đường về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; UBND huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch số 305-KH/HU, ngày 30/9/2024 của Huyện ủy Tam Đường. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các địa phương, đơn vị đối với công tác văn học, nghệ thuật; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về văn học, nghệ thuật. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chính quyền nhất là người đứng đầu đối với công tác văn học, nghệ thuật; xác định văn học, nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển của con người; là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của hệ thống

chính trị và toàn xã hội. Trong triển khai thực hiện chú trọng tính đặc thù, nhạy cảm, tinh tế của văn học, nghệ thuật; vừa đảm bảo phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa đảm bảo tự do, dân chủ trong sáng tạo; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường nguồn lực xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật bảo đảm hài hòa, tránh dàn trải, lãng phí. Xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách, tạo môi trường thuận lợi phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của huyện phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó ưu tiên cụ thể hóa, triển khai hiệu quả chính sách xã hội hóa, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ, trọng dụng các tài năng, chính sách bảo tồn, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân phát huy vai trò chủ thể tham gia sáng tạo, truyền bá và thụ hưởng các giá trị văn học, nghệ thuật; chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, sử dụng đối với nghệ sĩ, nghệ nhân, người nắm giữ và thực hành di sản thực hiện hoạt động truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian trong cộng đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện.

1.3. Tăng cường công tác định hướng các hoạt động văn học nghệ thuật, nhất là hoạt động chuyên ngành. Thực hiện đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động văn học nghệ thuật; khuyến khích những sáng tạo mới làm phong phú bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Lai Châu, văn hóa Tam Đường. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; thực hiện đối thoại, tranh luận dân chủ, xây dựng, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác lý luận, phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác phê bình, định hướng sáng tác. Quan tâm việc sưu tầm, phục dựng, duy trì và phát huy, phát triển các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc; truyền dạy, nhân rộng, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng, nhất là trong các nhà trường. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phát triển du lịch. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia xây dựng và bảo vệ nền văn hóa, văn học, nghệ thuật dân tộc, vì sự phát triển toàn diện của văn hóa, con người Tam Đường, góp phần tích cực triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Định kỳ tổ chức các ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch các dân tộc cấp huyện; mở trại sáng tác, tổ chức các chuyến đi thực tế, hội thảo khoa học, tập huấn, triển lãm,... Tạo điều kiện để các hội viên các hội chuyên ngành tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp khu vực, toàn quốc.

1.4. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên; định hướng phát triển hoạt động của Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện; xây dựng đội ngũ hội viên có năng lực, phẩm chất, tài năng khát khao cống hiến cho sự nghiệp phát triển của huyện. củng cố, phát triển Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện; tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, quan tâm tạo điều kiện cho những hội viên trẻ, có năng lực, trình độ, hoạt động sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phấn đấu được kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương, tỉnh. Thực hiện tốt công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đội ngũ lãnh đạo tổ chức hội các cấp. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tăng cường chức năng phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, làm tốt vai trò cầu nối giữa đội ngũ văn nghệ sĩ với Đảng và Nhà nước.

1.5. Phát huy vai trò của đơn vị truyền thông và các nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến bạn đọc trong và ngoài huyện; tăng cường quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số, góp phần quảng bá hình ảnh miền đất, con người Tam Đường. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, quản lý hoạt động tuyên truyền, phổ biến tác phẩm văn học, văn nghệ trên không gian mạng. Phát triển các hoạt động, phong trào văn nghệ quần chúng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, người nắm giữ và thực hành di sản văn hoá trong cộng đồng trong việc thực hành, phổ biến và truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian.

1.6. Tăng cường giao lưu, hợp tác về văn học, nghệ thuật; quan tâm liên kết, trao đổi về đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật. Tiếp tục giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm văn học, nghệ thuật nước ngoài đến đông đảo công chúng nhằm thúc đẩy hội nhập, giao lưu quốc tế về văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn

hóa của nhân loại. Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ hợp tác, giao lưu, tiếp cận với các xu hướng, sản phẩm văn học, nghệ thuật mới, tiên bộ trên thế giới; người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân ngoài nước tham gia đầu tư phát triển văn học, nghệ thuật của huyện (nếu có) theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể: (Có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này và phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện) theo quy định.

2. Giao Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này và phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu UBND huyện sơ kết, tổng kết, báo cáo Huyện uỷ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (B/c);
- TT: Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, P.CT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh